

วิจัยเรื่อง การศึกษาทัศนคติ และความสนใจในการเรียนวิชาสภาพแวดล้อมธุรกิจระหว่างประเทศของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ชื่อผู้วิจัย นายสิริพัฒน์ เสวิกุล
ปีที่ทำวิจัย 2553

บทคัดย่อ

งานวิจัยเรื่องความสนใจ และความพึงพอใจในการเรียนวิชาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจระหว่างประเทศ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาทัศนคติและความสนใจในการเรียนวิชาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจระหว่างประเทศ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาความสนใจในการเรียนวิชาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจระหว่างประเทศ ประชากรในการวิจัยคือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 กลุ่มเรียนที่ 101 จำนวน 25 คน เครื่องมือในการวิจัยคือแบบสอบถามความสนใจในการเรียนแบบปลายเปิด และแบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนแบบปิด การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สรุปผลการวิจัยพบว่าความสนใจในการเรียนของนักศึกษาเกี่ยวกับวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ นักศึกษาให้ความสนใจกับ ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อความสำคัญของวิชาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจระหว่างประเทศ พบว่านักศึกษาให้ความสำคัญเพราะเป็นการวิเคราะห์ถึงสภาพปัจจัยแวดล้อมของประเทศที่นักธุรกิจไทยไปลงทุนทำธุรกิจ ประเทศที่นักศึกษาต้องการลงทุนทำธุรกิจ ส่วนใหญ่ นักศึกษาให้ความสำคัญกับประเทศในแถบเอเชียเพราะวัฒนธรรมของประเทศในแถบเอเชียมีความคล้ายคลึงกัน ปัจจัยที่นักศึกษาคิดว่าประเทศในแถบเอเชียมีความน่าสนใจในการลงทุนคือ การติดต่อสื่อสารสามารถทำได้สะดวกและรวดเร็ว การเดินทางใช้เวลาไม่มากนัก การเรียงลำดับความสนใจของนักศึกษาในการกล่าวถึงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศคือในด้านวัฒนธรรมของประเทศ ลำดับที่ 2 คือสินค้าที่มีชื่อเสียงของประเทศ ลำดับที่ 3 คืออาหารประจำชาติ ความพึงพอใจโดยรวมในการเรียนวิชาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจระหว่างประเทศมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 ความพึงพอใจในระดับมาก ปัจจัยในการเรียนด้านอื่นพบว่า ความพึงพอใจในการสื่อสารกับผู้สอนมีความพึงพอใจสูงสุด ค่าเฉลี่ย 4.24 ความพึงพอใจในระดับมาก รองลงมาคือความเข้าใจในความสำคัญของการเรียนวิชานี้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 ความพึงพอใจในระดับมาก อันดับ 3 ได้แก่ ความเข้าใจในบทเรียนและหน้าที่ของนักศึกษาในการเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 ความพึงพอใจในระดับมาก